

# ด่วนมาก

ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๑๗๓๕



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น จำนวน ๑ ชุด  
๒. แบบรายงานผลการคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดให้มีการคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทุกอำเภอ อำเภอละ ๑ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กที่มีความรู้ความสามารถ อีกทั้งมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานและชุมชน โดยครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกดังกล่าว จะได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งอำเภอ ทุกอำเภอ ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำอำเภอ ประกอบด้วย ๑) ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษาปฐมวัย เป็นประธานกรรมการ ๒) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข ๓) ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา หรือศึกษานิเทศก์ หรือนักวิชาการศึกษา จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กในสังกัด เข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๒ คน เป็นกรรมการ และ ๔) ท้องถิ่นอำเภอ เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็กหรือผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกในเขตอำเภอที่รับผิดชอบให้เหลืออำเภอละ ๑ คน ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด แล้วรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกให้จังหวัดทราบ

๒. จัดส่งรายชื่อครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือก ตามแบบรายงานผลการคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทางเอกสาร และทาง e-mail : dla0816.4@gmail.com ภายในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าไม่มีความประสงค์ส่งรายชื่อครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น และขอให้ตรวจสอบค่านำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล ของครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ชื่ออำเภอ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ให้ถูกต้อง...



ให้ถูกต้องก่อนส่งแบบรายงานผลการคัดเลือกดังกล่าว หากจังหวัดจัดส่งแบบรายงานผลการคัดเลือกแล้ว  
จะถือว่าข้อมูลถูกต้อง สำหรับกำหนดการและสถานที่ในพิธีมอบรางวัลครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง  
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายทวี เสริมภักดีกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น  
กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
โทร ๐๒-๒๔๑๙๐๒๑-๓ ต่อ ๔๐๔, ๔๑๔, ๔๑๖  
โทรสาร ๐๒-๒๔๑๙๐๒๑-๓ ต่อ ๔๑๘  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th